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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง 
                                สมัยสามัญที่ ๑  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

         วันพฤหสับดี  ที่  ๑๕  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
         ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
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๑๕ 
๑๖ 
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นายบุญนะ          ตามล 
นายบุญธรรม   แสนดวงแก้ว 
นายศิลปศาสตร์   สมฤทธิ์ 
นายทัตธน          หาดพรม 
นางสุภาภรณ์      รุ่งเรือง 
นายณรงค์          วังอินทร์ 
นางธัญญารัตน์    ปัญญา 
นางสันต์ฤทัย      แก้วใส 
นายพิทยา          วิชัยยา 
นายชเณรินทร์    บัวผัน 
นางประกอบ      ไชยชนะ 
นายวิฑูร            วรัญสิรภพ 
นายอนันท์          สุริยศ 
นายอภิวัฒน์       สอดสี 
นางละเอียด       เตชะเสนา 
นายรุ่ง              อินต๊ะวงค์ 
นางระเบียบ       กะรัตน์ 
นางบุญทุม         สุขใจ 
นายอ านวย         สงคราม 
นายประสิทธิ์      สุริยา 
นางจ าเนียร         ม้าแก้ว 

ประธานสภา อบต.เมืองจัง 
รองประธานสภา อบต.เมืองจัง 
เลขานุการสภา ฯอบต.เมืองจัง 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิก อบต. หมู่ที ๕ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 

บุญนะ       ตามล 
บุญธรรม    แสนดวงแก้ว 
ศิลปศาสตร์   สมฤทธิ์ 
ทัตธน        หาดพรม 
สุภาภรณ์    รุ่งเรือง 
ณรงค์         วังอินทร์ 
ธัญญารัตน์    ปัญญา 
สันต์ฤทัย       แก้วใส 
นายพิทยา     วิชัยยา 
ชเณรินทร์      บัวผัน 
ประกอบ       ไชยชนะ 
วิฑูร            วรัญสิรภพ 
อนันต์          สรุิยศ 
อภิวัฒน์        สอดสี 
ละเอียด       เตชะเสนา 
รุ่ง              อินต๊ะวงค์ 
ระเบยีบ       กะรัตน์ 
บุญทุม        สุขใจ 
อ านวย        สงคราม 
ประสิทธิ์       สุริยา 
จ าเนียร        ม้าแก้ว 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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๕ 

นายส ารวย       ผัดผล 
นายธีรศักดิ์      โคกมา 
นายม้าย          สงคราม 
นางเกษรา        สารรัตนะ 
นางธัญญาพันธ์  สุขนันตพงค์ 

นายก อบต. เมืองจัง 
รองนายก อบต. เมืองจัง 
รองนายก อบต.เมืองจัง 
ผอ.กองการศึกษา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

ส ารวย       ผัดผล 
ธีรศักดิ์       โคกมา 
ม้าย           สงคราม 
เกษรา        สารรัตนะ 
ธัญญาพันธ์ สุขนันตพงค์ 
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 เริ่มประชุม   เวลา   ๐๙.๓๐  น. 
นายศิลปศาสตร์   สมฤทธิ์    เลขานุการสภาฯ 
                 ตรวจองค์ประชุม   เมื่อครบองค์ประชุม   จึงเสนอให้ประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
นายบุญนะ ตามล     ประธานสภาฯ   
                  ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองจัง  และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์     เลขานุการสภาฯ  
                 อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง   และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
และเชิญประธานสภาฯด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 
               ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
นายบุญนะ  ตามล   ประธานสภาฯ 
                ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ใหญ่ไพโรจน์ กันฟัน ผู้ใหญ่บ้านสบยาว หมู่ที่ ๗ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น
ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ ถือว่าเป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นจนได้รับการคัดเลือก ในนาม
ของสภาฯก็ขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบและขอแสดงความยินดีไว้ ณ โอกาสนี้ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที ่๑ ครั้งที ่๑   
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นายบุญนะ  ตามล      ประธานสภาฯ  
                      รายงานการประชุมสภาฯเลขานุการสภาฯ ได้ถ่ายเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภาฯทุกท่านไป
แล้ว และรายงานการประชุมก็ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว   มี
สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที ่๑ วันพฤหัสบดี ที ่๑ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ที่ประชุม      มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาฯด้วยคะแนนเสียง  ๑๙  เสียง  ไม่ออกเสียง  ๑ เสียง  ไม่
เห็นชอบ  -  เสียง 
 
               ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องญัตติเพื่อพิจารณา 
      ๓.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) เพิ่มเติมครั้งท่ี 
๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ) 
นางธัญญาพันธ์  สุขนันตพงค์  นักวิเคราะห์ฯ 
                 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพ สืบเนื่องจากระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๙) ก าหนดไว้
กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยขั้นตอนการจัดประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนฯ บันทึกเหตุผลและความจ าเป็น หลังจากนั้น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ
ประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล ด าเนินการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม หลังจากนั้น ต้องเสนอสภา
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ท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนประกาศใช้ ซึ่งในวันนี้เป็นขั้นตอนการเสนอสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ซึ่งจะมีโครงการที่พิจารณาเพ่ิมเติมทั้งหมด   โครงการ โดยแบ่งเป็น  
(๑) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข  ๓ โครงการ จ านวน ๒๓๐,๐๐๘ บาท เป็นโครงการที่อบต. ด าเนินการเองอยู่ 
๒ โครงการ คือ 
 ๑.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จ านวน ๘,๓๔๐ บาท ซึ่งเป็นการตั้งโครงการใหม่
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยสนองพระราชปณิธานฯ และ ๒.โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ จ านวน ๑,๖๖๘ บาท ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะ
ด าเนินการส ารวจสัตว์ประเภทสุนัขและแมว 
 ส าหรับโครงการสาธารณสุขด้านที่ ๓ จะเป็นโครงการอุดหนุนจังหวัดในการด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริ ด้านสาธารณสุข ซึ่งจะอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง ๑๑ หมู่ๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมี
เป้าหมายการด าเนินงาน  คือ ๑.ด าเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ๒.
ด าเนินโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓.
ด าเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
จ านวนทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค ๒ โครงการ จ านวน ๓๙๕,๒๑๐.๕๒ บาท คือ ๑.โครงการจัดซื้อกระจกโค้ง
มน เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีเป้าหมายที่จะด าเนินการติดตั้งกระจกโค้งมน บริเวณถนน ทาง
แยกและจุดเสี่ยง หมู่ที่ ๑-๑๑ ต าบลเมืองจัง จ านวน ๙๖,๐๐๐ บาท ๒.โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือที่อยู่อาศัย
บ้านเมืองจังใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยอุดหนุนให้ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน  จ านวน 
๒๙๙,๒๑๐.๕๒ บาท   
ทั้งนี้ จะต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑ –๒๕๖๔) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑  ต่อไป 
นายบุญนะ  ตามล  ประธานสภาฯ 
                 ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี ซึ่งได้มีการด าเนินการก่อนที่จะมีการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายฯ ก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อีกหากพบว่า งบประมาณฯที่จะด าเนินการไม่ตรงตาม
เป้าหมายที่วางไว้ โดยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะต้องด าเนินการตั้งแต่ในระดับหมู่บ้าน ผ่านคณะกรรมการจัดท า
พัฒนาท้องถิ่น และสุดท้ายการปรับปรุงแผนพัฒนาฯ จะต้องให้สภาฯเห็นชอบ ซึ่งในวันนี้การปรับปรุง
แผนพัฒนาฯได้ผ่านขั้นตอนต่างๆมาแล้ว และมาถึงขั้นตอนการขอความเห็นชอบของสภาฯ ไม่ทราบว่า มีท่าน
สมาชิกสภาฯท่านใด สงสัยหรือต้องการจะสอบถามประการใดหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปรายหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม 
ประธานฯ  จึงให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา ๔ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ) 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  ๑๙ เสียง  ไม่ออกเสียง ๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
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       ๓.๒ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบ) 
นางธัญญาพันธ์  สุขอนันตพงค์   นักวิเคราะห์ ฯ 
  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร ที่เคารพ  การขอโอนงบประมาณ
จากโครงการที่ ๑ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย นน ๒๐๒๒ บ้านสบยาว หมู่ที่ ๗ ต าบลเมืองจัง  งบประมาณ  ๒๒๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือโอนไปตั้งรายการใหม่จ านวน ๒ รายการ ดังนี้  
๑. ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอ่ืน ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุน

เอกชน จ านวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท เพื่ออุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
โดยอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ – ๑๑  หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ หมู่บ้านละ ๓ โครงการ ดังนี้ ๑.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ๒. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ๓. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๗๔๕ ลง
วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๔ ล าดับที่ ๑ 

๒. ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน ๙๖,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ใน
การจัดซื้อกระจกโค้งมน ยางรถยนต์ น ามัน เบรก แม่แรง ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔ ล าดับที่ ๑ 

ส าหรับโครงการที่ ๒ โอนลดจากแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. หมู่ ๑๐ จ านวน 
๒๙๙,๒๑๐.๕๒ บาท เพื่อโอนไปตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนเอกชน จ านวน ๒๙๙,๒๑๐.๕๒ บาท เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านเมืองจังใหม่พัฒนา หมู่ ๑๐ 
โดยอุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือที่อยู่อาศัย บ้านเมืองจังใหม่พัฒนา หมู่ ๑๐ ตามหนังสือส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน ที่ มท 
๕๓๐๗.๑๘/นน. (บค.) ๑๒๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  และเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑หน้าที่ ๕ ล าดับที่ ๑ 
นายบุญนะ   ตามล  ประธานสภาฯ 
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                    ครับ ส าหรบัการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในครั้งนี้ถือเป็น
อ านาจของสภาฯ เนื่องจากงบประมาณท่ีจะเพ่ิม/ลด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นงบประมาณฯที่เป็นงบลงทุน 
ซึ่งประกอบด้วยค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก็ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ครับ 
นายอ านวย  สงคราม  สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๐ 
                     เรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯที่เคารพ ขออนุญาตสอบถาม
ประการแรกว่าจะต้องไปขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในข้อบัญญัติฯอีกหรือไม่ ก่อนอื่นต้องขออนุญาตน าเรียน
ว่า ตามแผนฯที่ประชาคมในหมู่บ้านนั้น ใน ๕ ล าดับของโครงการที่เรียงเอาไว้นั้น การสร้างฝายอยู่ในล าดับที่ 
๔ แล้วช่างได้เข้าไปประมาณการกับท่านนายก งบประมาณท่ีต้องใช้เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ก็เลยใช้ล าดับถัดไป 
คือขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ที่อยู่อาศัย การขยายเขตที่มีความจ าเป็นนี้เนื่องจากบ้านหมู่ ๑๐ ณ ปัจจุบันได้ขยายขึ้น
ไปถึงบริเวณที่ปฏิบัติธรรมบริเวณพระธาตุ ซึ่งภายในหมู่บ้านเริ่มแออัด จึงได้ขยายขึ้นไป  และก็เป็นความ
จ าเป็นในเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค เพราะทุกวันนี้ใช้หม้อแปลงของบ้านหมู่ ๒ ซึ่งอยู่
ปลายสาย เวลาใช้ไฟมากก็จะตก จึงต้องเพ่ิมหม้อแปลง และขยายเขตไฟฟ้าไปอีกประมาณ ๔๐๐ กว่าเมตร 
รวมถึงเพ่ิมเสาไฟฟ้าอีก ประมาณ ๑๖ ต้น โคมไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่จ าเป็นอีกมากมาย เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน อีกประการหนึ่งเป็นเส้นทางท่ีเชื่อมต่อกับถนนบายพาส และมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่
มีความพร้อมที่จะเป็นปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ตรงนั้นด้วย ถือว่าเป็นเหตุผลส าคัญที่จะขอโอนงบประมาณในครั้ง
นี้ 
นางธัญญาพันธ์ สุขนันตพงค์  นักวิเคราะห์ฯ 
                     เป็นกรณีของการโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ จึงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณฯ
ดังกล่าว 
นายธีรศักดิ์  โคกมา   รองนายก อบต.เมืองจัง 
                    เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯที่เคารพ ส าหรับการโอนงบประมาณฯในด้าน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งในปัจจุบันนี้ ถนนตรอกซอกซอยที่จะออกมาสู่ถนนสายน่าน-สันติสุข 
ขาดการปรับปรุงในเรื่องของกระจกโค้งมน (ส าหรับเสริมความปลอดภัย) เนื่องจาก อุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้เดิมเกิด
การช ารุดเสียหาย รวมถึงหมดอายุ บางจุดก็ไม่ได้มีติดตั้งไว้ ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน ผู้ใช้
เส้นทางร่วมกับถนนน่าน – สันติสุข และมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทางคณะผู้บริหารฯจึงเห็นว่า เป็นเรื่องเร่งด่วนที่
จะต้องรีบแก้ไขและขออนุมัติโอนงบประมาณฯ จากท่ีประชุมสภาฯแห่งนี้  
นายบุญนะ  ตามล   ประธานสภาฯ  
                     ครับ  การเสนอเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณฯต่อสภาฯ ในวันนี้ ก็ถือว่าล้วนมีความส าคัญ
และจ าเป็น อันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวต าบลเมืองจัง ไม่ว่าจะเป็นการโอนงบประมาณฯของใน
หมู่บ้าน และโครงการในระดับต าบล ไม่ทราบว่า จะมีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายอีก
หรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปรายหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม 
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ประธานฯ  จึงให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารที่แนบ) 
 ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  ๑๙ เสียง  ไม่ออกเสียง ๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
 
                ๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด มหาชนและ/
หรือ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ใช้พื้นที่ตั้งเสาสัญญาณโทรคมนาคม 

 นายบุญนะ  ตามล   ประธานสภาฯ 

                    ส าหรับการขอความเห็นชอบของบริษัทแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด มหาชนและ/หรือ 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด เป็นเรื่องข้ันตอนการปฏิบัติของการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัย
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามมาตรา ๑๖ (ยกเว้นการท าเหมืองแร่และกิจการที่
เกี่ยวข้อง) เนื่องจากพ้ืนที่บางส่วนของบ้านสบยาว อยู่ภายในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

นายวิฑูร  วรัญสิรภพ    สมาชิกสภาฯหมู่ ๗ 

                    เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯที่เคารพ ส าหรับการขออนุญาตใช้
พ้ืนที่ของบริษัทฯ ทางท่านผู้ใหญ่บ้านสบยาว หมู่ ๗ ได้น าเข้าสู่ที่ประชุมประชาคม ของบ้านสบยาวแล้ว เมื่อ
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เพ่ือให้เกิดความถูกต้องก่อนที่จะมีการเสนอเข้าสภาฯ ซึ่งการเสนอเพ่ือ
ขอให้ทางสภาฯได้พิจารณาเห็นชอบนั้น ก็เพ่ือทางบริษัทฯ จะได้น าไปประกอบในเอกสารที่จะขออนุญาตเข้า
ท าประโยชน์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงให้ความเห็นชอบในส่วนที่เห็นว่า ทางบริษัทได้มี
การด าเนินการในเรื่องของการให้บริการเครือข่ายฯจริง ซึ่งไม่ใช่เป็นการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ และทางบริษัทจะได้
ใช้เอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาฯ ไปประกอบเอกสารเพ่ือขออนุญาตดังกล่าวฯ ต่อไป ครับ 

ประธานฯ ไม่ทราบว่า มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด
มหาชนและ/หรือ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ใช้พื้นที่ตั้งเสาสัญญาณโทรคมนาคมได้ เพ่ือน าข้อมูลต าแหน่ง
ที่ตั้งเสาดังกล่าวประกอบยื่นขออนุญาตกรมป่าไม้ต่อไป 

ที่ประชุม     มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  ๑๙ เสียง  ไม่ออกเสียง  ๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 

                ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 

                ๔.๑ เรื่องชี้แจงรายละเอียดการจัดงานวันเด็ก ประจ าปี ๒๕๖๑ 
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นางเกษรา   สารรัตนะ    ผอ.ส่วนการศึกษา 
                  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาและคณะผู้บริหารฯ ที่เคารพ ส าหรับงบประมาณใน
การจัดงานวันเด็ก แยกเป็นเงินบริจาคจากบริษัทห้างร้าน และผู้อุปการคุณ (ส าหรับปีนี้)  จ านวน ๑๑,๓๐๐ 
บาท ซึ่งมีรายนามผู้บริจาค ดังนี้ หจก.เมืองจังคอนสตรักซ์ชั่น  ๕๐๐ บาท, ร้านรุ่งเรืองการค้า ๖๐๐ บาท. ช.
สมบัติ ๕๐๐ บาท. ผอ.ส่วนโยธา ๑,๐๐๐ บาท. หจก.อดิศร ๕๐๐ บาท. พนักงานลูกจ้าง อบต. เมืองจัง 
๓,๐๐๐ บาท. คุณสุเทพ วุฒิ ๑,๐๐๐ บาท. ผญบ.สมควร เงินสายตา ๒๐๐ บาท. ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน 
๑,๐๐๐ บาท. หจก.สวิมม่ิงภู ๕๐๐ บาท. สหกรณ์การเกษตร อ าเภอเมืองน่าน ๑,๐๐๐ บาท. สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองจัง ๑,๕๐๐ บาท และยังมีเงินเหลือจากปีที่  ๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๘๐๐ 
บาท โดยเงินทั้งหมดน าไปจ่ายเป็นค่าขนมทั้งหมด ส าหรับในส่วนของงบประมาณของอบต. สามารถเบิกจ่ายใน
ส่วนของการจัดสถานที่ จ านวน ๔,๕๐๐ บาท และค่าจ้างการแสดง จ านวน ๔,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘,๙๐๐ 
บาท ซึ่งเมื่อได้ถัวค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว มีเงินเหลือ จ านวน  ๑,๔๙๐ บาท  (ขอมอบไว้ที่ท่านรองนายก
ฯที่รับผิดชอบ) ต่อไป 
นายบุญนะ  ตามล   ประธานสภาฯ 
                   ครับ  ก็เป็นที่ทราบกันในเรื่องของงบประมาณฯที่ได้ใช้จ่ายในงานวันเด็ก (บัญชีรับ – จ่าย) 
ตามท่ี ผอ.กองการศึกษาได้น าเสนอไปแล้ว ซึ่งท่านสมาชิกสภาฯท่านอยากเสนอแนวทางหรืออยากจะสะท้อน
ปัญหาที่ได้พบหรืออยากจะปรับปรุงในด้านใดบ้าง  เพ่ือในปีถัดไปเราก็จะได้ท าให้ดีขึ้น ก็ขอเชิญเสนอ ครับ 
นายชเณรินทร์  บัวผัน  สมาชกิสภาฯ หมู่ ๖ 
                   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯ ส าหรับงบประมาณฯซึ่งส่วน
ใหญ่มาจากเงินบริจาคจากองค์กรภายนอก จึงควรจะต้องไปพิเคราะห์ให้ชัดในปีต่อไปว่า ส่วนที่จ่ายได้จริงๆมี
อะไรบ้าง เพ่ือจะได้ใช้โอกาสตรงนี้ได้อย่างเต็มที่ ส าหรับภาพรวมดูแล้วประทับใจ จัดได้ดีพอสมควร แต่มี
ปัญหาตรงซุ้มเกมส์ มีของที่จะแจกน้อย (มาขอเพ่ิมไม่ได้) ซึ่งซุ้มเกมส์นี้ จุดเด่นคือ เด็กบ้างคนไม่มี
ความสามารถที่จะไปเล่นบนเวที ก็มาร่วมเล่นเกมส์ ก็อยากยื้อเวลาตรงนี้ให้นานๆ (ท่ีผ่านมาใช้เวลาแค่ ๔๐ – 
๕๐ นาที) ขนมก็หมดแล้ว แต่ยอมรับว่า ขนมปีนี้ แจกเท่าไหร่ก็ไม่หมด มีเยอะ 
                ๔.๒ เรื่องถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้ช ารุด
เสียหายท าให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา  
นางระเบียบ   กะรัตน์   สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙ 
                    ขอแจ้งเรื่องถนนลาดยางระหว่างหมู่ ๙  ไปหมู่ ๗ เป็นหลุมเป็นบ่อจนน่าจะเกิดอันตรายแก่
ประชาชนที่ใช้สัญจร เนื่องจากมีสภาพเป็นหลุมบ่อ ไม่น้อยกว่า ๔๐-๕๐ หลุม และอยู่ในช่วงทางโค้ง 
โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวด้วย  จึงอยากให้ปรับปรุงแก้ไข เบื้องต้นทราบว่า เป็นถนนที่อบจ.
ดูแล ซึ่งที่ผ่านมา ชาวบ้านก็ใช้ปูนไปช่อมแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนัก ไม่ทราบว่าทางอบต.มีงบประมาณส่วน
ไหน ที่จะไปดูแลหรือซ่อมแซมในส่วนนี้ 
นายฑัดธน  หาดพรม   สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑ 
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                    ส าหรับการซ่อมแซมถนนลาดยางฯ โดยใช้ปูนซีเมนต์อาจจะไม่เหมาะสม ควรใช้ยางผสม 
ส าเร็จมาด าเนินการ ไม่ทราบว่าทางอบต.มีงบประมาณฯในส่วนใดที่จะดูแลตรงนี้  ถึงจะเป็นถนนที่อยู่ในความ
ดูแลของ อบจ. แต่อยู่ในพ้ืนที่อบต. ๆก็น่าจะซ่อมแซมได้ 
นายส ารวย   ผัดผล   นายก อบต.เมืองจัง 
                    ครับ ได้สอบถามทางปลัด อบต. แล้ว เนื่องจากถนนดังกล่าวฯ อยู่ในความรับผิดชอบของ
อบจ. ไม่ใช่ อบต.เมืองจัง จึงมีปัญหาในส่วนการใช้งบประมาณฯ (เป็นกิจการที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ฯ) ใน
ความเห็นของผม ก็ควรจะน าบันทึกสภาฯในครั้งนี้ แจ้งไปยัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่เท่าท่ีทราบคือได้
ใส่ลงในแผนพัฒนาฯขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ถ้าดูจากการท ามาสองปีก็ได้ท าต่อเนื่องมาแล้ว ๒ ช่วง 
ช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้าย แต่บังเอิญปีนี้มีปัญหาเรื่องร่องน้ าก็เลยน ามาแก้ปัญหารางระบายน้ า (บริเวณตลาดบ้าน
หมู่ ๙) ถ้าจะรอก็ต้องเป็นงบประมาณฯ ปี ๖๑ หรือ ๖๒ หรืออาจต้องเร่งเพ่ือขอคิวมาท าก่อน  ก็เป็นไปตามที่
ชุมชนหมู่บ้านได้บันทึกมาถึงสภาฯ และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจังจึงได้น ามาเสนอในที่ประชุม   

………………………………………………………………………….. 

                ปิดประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐ น 

                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                         ผู้รับรองรายงานการประชุม     
             
                  (นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์)                                               (นายบญุนะ   ตามล) 
                เลขานุการสภา อบต. เมืองจัง                                           ประธานสภา อบต. เมืองจัง  
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      (นายบุญธรรม  แสนดวงแก้ว)             (นายทัตธน  หาดพรม)                   (นางระเบียบ   กะรัตน์)    

 

   


